



Chương trình Tăng trưởng Kinh Tế



Một nông dân ở Tây Nguyên học kỹ thuật mới để tăng thu nhập

(Ảnh: Richard Nyberg, USAID)

USAID Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, USAID triển khai các hoạt động hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách pháp luật và thể chế, tăng cường tính cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mô hình mới về cấp vốn cho cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp.

Cải thiện Điều kiện phát triển Thương mại

USAID giúp Việt Nam thực hiện những cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới và Hiệp định Thương mại Song phương Việt – Mỹ qua công tác đào tạo cán bộ, phát triển thể chế và tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước. USAID hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện cải cách đầu tư và thương mại, gồm những thay đổi trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô và công tác điều hành kinh tế, đảm bảo một môi trường thu hút đầu tư, thương mại và phát triển khối doanh nghiệp tư nhân. Từ năm 2001 đến nay, USAID đã cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam trong quá trình dự thảo 150 luật liên quan đến thương mại, trong đó 115 luật đã được thông qua.

Tạo Môi trường Kinh doanh Thuận lợi

USAID hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi thông qua nhiều cải cách dựa trên những phân tích thấu đáo. Ấn phẩm hàng năm về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Tỉnh, một công cụ đo mức độ hài lòng của khối tư nhân đối với những chính sách và cách điều hành của chính quyền cấp tỉnh dựa trên khảo sát thực tế, đã khích lệ số lượng cải cách tăng lên nhiều chưa từng thấy ở cấp địa phương, giúp tăng tính cạnh tranh chung của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu. USAID hỗ trợ chương trình cải cách của Việt Nam nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính dưới Đề án 30 và giúp nâng cao năng lực của Cục Quản lý Thủ tục Hành chính, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng các thủ tục hành chính trong tương lai. Ngoài ra, USAID thúc đẩy ứng dụng đánh giá tác động chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp và một quy trình xây dựng chính sách minh bạch.

Cải thiện Công tác Nghiên cứu Pháp luật

Tháng 9 năm 2011, USAID bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho Viện Nghiên cứu Lập pháp, nâng cao chất lượng dịch vụ của Viện đối với Quốc hội, và hỗ trợ Viện trở thành cơ quan dẫn đầu về công tác nghiên cứu và phân tích chính sách cho Quốc hội.

Cải thiện Đời sống Nông thôn

Việc mở rộng ngành công nghiệp ca cao ở Việt Nam tới các tỉnh vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên đóng góp vào mục tiêu của USAID là cải thiện đời sống cho nông dân nghèo, vùng nông thôn và dân tộc thiểu số. Liên minh với các đối tác như Tổ chức Cacao Thế giới và công ty Mars Inc., dự án Cacao Bền vững cho Nông dân (SCF) đã thu hút nông dân, chủ vườn ươm và cơ sở lên men tham gia các chương trình đào tạo khuyến khích các phương thức canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường đồng thời nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của địa phương nhằm đảm bảo tính bền vững về môi trường và kinh tế trong dài hạn. Các nỗ lực gần đây gồm tăng cường hoạt động ngoại khóa, khuyến khích sự tham gia toàn diện và đào tạo công tác lãnh đạo cho nông dân nữ, đã giúp giảm sự biệt lập về kinh tế và xã hội của họ.

USAID VIỆT NAM

Tầng 15, Tòa nhà Tung Shing Square - số 2 phố Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 84-4-3935-1260

Fax: 84-4-3935-1265

<http://vietnam.usaid.gov>